

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

วิสัยทัศน์ : ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึง เป็นธรรม

พันธกิจ :

1. จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
2. ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
3. เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง

ค่านิยม

“มุ่งมั่นซื่อสัตย์
มุ่งหมายความรับผิดชอบ
มุ่งสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

มุ่งเน้นจริยธรรม
มุ่งเสริมความสามัคคี

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน						ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบ ICT เชิงรุก			ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่การเป็นองค์กรเชิงวิชาการ				
กลยุทธ์	กลยุทธ์ที่ 1 : บริหารจัดการเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ	กลยุทธ์ที่ 2 : กำกับดูแลผู้เสียภาษีอย่างมีคุณภาพ	กลยุทธ์ที่ 3 : สำรวจและติดตามผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่	กลยุทธ์ที่ 4 : ป้องกันและปราบปรามผู้ทำลายระบบภาษี และการหลีกเลี่ยงภาษี	กลยุทธ์ที่ 5 : จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการรายใหม่	กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และเสริมสร้างสังคม	กลยุทธ์ที่ 7 : พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์	กลยุทธ์ที่ 8 : บูรณาการระบบฐานข้อมูล	กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนาระบบ ICT ฐานมาตรฐานสากล	กลยุทธ์ที่ 10 : พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารงานขององค์กรสู่มาตรฐานสากล	กลยุทธ์ที่ 11 : การส่งเสริมชมรมอภิบาล	กลยุทธ์ที่ 12 : บริหารแบบบูรณาการ	กลยุทธ์ที่ 13 : พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมทันสมัย	กลยุทธ์ที่ 14 : การพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นมืออาชีพ
แผนงาน	<p>แผนงานที่ 1* : การบริหารจัดการเก็บภาษีอากร</p> <p>1.1 กำกับและติดตามประเมินผลการจัดเก็บภาษีราย สภ./สท.</p> <p>1.2 บริหารการเร่งรัดภาษีอากร</p>	<p>แผนงานที่ 2 : การบริหารกำกับดูแลผู้เสียภาษี</p> <p>2.1 กำกับดูแลธุรกิจที่มีข้อมูลสนับสนุนการจัดเก็บภาษีจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Supply Chain)</p> <p>2.2 กำกับดูแลธุรกิจรายที่มีศักยภาพในการเสียภาษี</p> <p>2.3 กำกับดูแลธุรกิจรายที่มีแนวโน้มเสียภาษีไม่ถูกต้อง</p> <p>2.4 กำกับดูแลรายที่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี</p> <p>2.5 ติดตามโครงการตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลระยะที่ 2</p>	<p>แผนงานที่ 3 : การติดตามธุรกิจนอกระบบ</p> <p>3.1 สำรวจและติดตามธุรกิจการค้าบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)</p> <p>3.2 สืบสวนและสำรวจแหล่งภาษีเพื่อนำผู้เสียภาษีเข้าสู่ระบบ</p>	<p>โครงการที่ 1 : ป้องปรามการหลีกเลี่ยงภาษี - เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี (T.A. และ C.P.A.) และผู้ประกอบการจัดทำบัญชี (สำนักงานบัญชีและผู้รับทำบัญชี)</p> <p>- จัดระดับความเชื่อมั่นต่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี (T.A. และ C.P.A.) และผู้ประกอบการจัดทำบัญชี (สำนักงานบัญชีและผู้รับทำบัญชี)</p> <p>โครงการที่ 2 : ปราบปรามการทุจริต</p> <p>- ปราบปรามผู้ทำลายระบบภาษี ผู้กระทำความผิดกฎหมาย และผู้มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี</p>	<p>โครงการที่ 3 : ศูนย์ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการรายใหม่</p>	<p>แผนงานที่ 4* : เสนอมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และเสริมสร้างสังคม</p>	<p>แผนงานที่ 5* : พัฒนาระบบนำส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบันทึกรับเอกสารประกอบการพิจารณาถิ่นภาษี</p>	<p>แผนงานที่ 6* : การพัฒนาระบบข้อมูลสัญญาและข้อตกลงของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลของคณะบุคคล</p> <p>แผนงานที่ 8 : การพัฒนาระบบติดตามผู้ยื่นแบบและไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี (Non-filer)</p> <p>แผนงานที่ 9 : การพัฒนาระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย</p>	<p>โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ RD SMOC ให้ได้รับ ISO 27001</p>	<p>โครงการที่ 5* : การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารงานขององค์กรสู่มาตรฐานสากล</p> <p>5.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)</p> <p>5.2 การกำกับดูแลองค์กรที่ดี</p>	<p>แผนงานที่ 10 : การส่งเสริมชมรมอภิบาลในกระบวนการกำกับดูแล</p>	<p>แผนงานที่ 11* : การบูรณาการระบบบริการของกลุ่มภารกิจด้านรายได้</p> <p>แผนงานที่ 12* : การบูรณาการงานกลุ่มภารกิจด้านรายได้</p> <p>โครงการที่ 6 : การบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วมของกรมสรรพากร</p> <p>6.1 ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้ด้านภาษี ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา</p> <p>6.2 RD ON TOUR, RD CAMP</p>	<p>แผนงานที่ 13* : การพัฒนาแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบ</p>	<p>แผนงานที่ 14 : การพัฒนาข้าราชการรายบุคคล (IDP) ตามหลักสมรรถนะ</p>
หน่วยงานรับผิดชอบ	1.1:ผช./ภญ./สภ./สท. 1.2:มจ./ภญ./สภ./สท.	แผนงานที่ 2 : มก./ภญ./สภ./สท.	แผนงานที่ 3 : สท.	โครงการที่ 1 : มบ. โครงการที่ 2 : ศส.	โครงการที่ 3 : พบ.	แผนงานที่ 4* : ผช.	แผนงานที่ 5* : มจ./บอ.	6 : มก./ทท. 7 : มจ./มก./ผช./ทท. 8, 9 : มจ./ทท.	โครงการที่ 4 : ทท.	โครงการที่ 5* : พบ.	แผนงานที่ 10 : คณะทำงานชมรมอภิบาล	แผนงานที่ 11*, 12* : กรมสรรพากร/ผช. โครงการที่ 6 : มก.	แผนงานที่ 13* : กม.	แผนงานที่ 14 : บท.
ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด* : จำนวนภาษีที่สามารถจัดเก็บได้ 1,097,900 ล้านบาท	ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการกำกับดูแลหรือตรวจสอบ 576,000 ราย	ตัวชี้วัด : จำนวนรายผู้เสียภาษีรายใหม่เข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้น 324,000 ราย	ตัวชี้วัด : โครงการที่ 1 - จำนวนครั้งของการพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี และผู้ประกอบการจัดทำบัญชี (เป้าหมาย 7 ครั้ง/ปี) <p>- ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี และผู้ประกอบการจัดทำบัญชี</p> <p>โครงการที่ 2 - จำนวนรายผู้ทำลายระบบภาษี ผู้กระทำความผิดกฎหมาย และผู้มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี (เป้าหมาย 400 ราย/ปี)</p>	ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการรายใหม่	ตัวชี้วัด* : จำนวนมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล	ตัวชี้วัด* : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบนำส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และระบบบันทึกรับเอกสารประกอบการพิจารณาถิ่นภาษี	ตัวชี้วัด : แผนงานที่ 6* ระดับความสำเร็จของแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสัญญาและข้อตกลงของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <p>แผนงานที่ 7 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลของคณะบุคคล</p> <p>แผนงานที่ 8 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบติดตามผู้ยื่นแบบและไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี (Non-filer)</p> <p>แผนงานที่ 9 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเงินได้หัก ณ ที่จ่าย</p>	ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการความปลอดภัยสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	ตัวชี้วัด* : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมชมรมอภิบาลในกระบวนการกำกับดูแล	ตัวชี้วัด : แผนงานที่ 11* ระดับความสำเร็จในการบูรณาการระบบบริการของกลุ่มภารกิจด้านรายได้ <p>แผนงานที่ 12* ระดับความสำเร็จในการบูรณาการงานกลุ่มภารกิจด้านรายได้</p> <p>โครงการที่ 6 ระดับความสำเร็จของการบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางของ ก.พ.ร. 2 โครงการ</p>	ตัวชี้วัด* : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบ	ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาเฉพาะรายบุคคล (IDP) ตามหลักสมรรถนะ

* แผนงาน/โครงการและตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553